



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-up)

ระหว่าง

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กับ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ระหว่าง “สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” โดย นางสาวลิณี วัจตาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๒๑ อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น G, ๑๗-๑๘, ๒๓ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จะเรียกว่า “สสว.” ฝ่ายหนึ่ง กับ

“ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย” โดย นายวรมิตร ครุฑโต ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๓๑๐ อาคาร SME Bank Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จะเรียกว่า “ธพว.” ฝ่ายหนึ่ง กับ

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ” โดย นายสาธิต พุทธิชัยยงค์ ตำแหน่ง ประธาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” โดย รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๓๙ หมู่ ๑ ถนนรังสิต นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” โดย รองศาสตราจารย์นายยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๘ ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๖๐ หมู่ ๓ ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์) ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๙๖ หมู่ ๓ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” โดย รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๓๙๙ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ่มไขแสง ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๗๔๔ ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก” โดย ศาสตราจารย์สิน พันธุ์พินิจ ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ หมู่ ๖ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐

ซึ่งต่อไปในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะเรียกว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง” และ

“สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย” โดย นายณพพงศ์ ธีระวร ตำแหน่ง ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑๑/๒๓ เดอะฮาบิแทค ซอยลาดพร้าว ๙๔ (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จะเรียกว่า “สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย” อีกฝ่ายหนึ่ง

จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบกรอบเป้าหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small Medium Enterprises: SMEs) ที่จะให้การส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการดำเนินงานในรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยการพัฒนาเครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาและกำกับคุณภาพมาตรฐาน การเชื่อมโยงผู้รับบริการจากนักวิจัย การเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษากับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา หรือรัฐวิสาหกิจที่ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมในทุกภูมิภาคของประเทศด้วยเครือข่าย

ความร่วมมือดังกล่าว อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในดำเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ (Start-Up) และ SMEs ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญ ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อภาครัฐจะได้วางแผนการให้บริการ การส่งเสริมและสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากที่สุด

เพื่อดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความพร้อม การกำหนดแนวทางการสร้างผู้ประกอบการใหม่และพัฒนาผู้ประกอบการเดิมให้มีศักยภาพอย่างครบวงจร การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ของ สสว. ตามนโยบายของรัฐบาล โดยบูรณาการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ร่วมกับหน่วยงานภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้

ข้อ ๑. วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ

ทุกฝ่ายมีความประสงค์ที่จะร่วมเพื่อดำเนินงานในการขับเคลื่อนและผลักดันพัฒนาการ ด้านเศรษฐกิจของประเทศของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการบริหารประเทศด้านยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของรัฐบาล ที่กำหนดให้การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมมากขึ้น โดยมอบหมายให้ สสว. ร่วมบูรณาการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในการเร่งผลักดันการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นวาระแห่งชาติ โดยการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สสว. กับ ธพว. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

๒. การจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ SMEs เพื่อเข้าสู่ระบบการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามนโยบายของรัฐบาล

๓. เพื่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แบบบูรณาการในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้ประกอบการ SMEs

๔. เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืนสามารถรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้อย่างเหมาะสม

ข้อ ๒. ขอบเขตความร่วมมือและการดำเนินการ

บทบาทและขอบเขตการดำเนินงานของ สสว. ร่วมกับ ธพว., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล โดยการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านองค์ความรู้และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ได้แก่ การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการลงทุน การตลาด การผลิต การขนส่ง การกระจายสินค้าและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจ การสนับสนุนองค์ความรู้และคำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ SMEs การแสวงหาตลาดหรือช่องทางการจัดจำหน่ายที่กว้างขวางขึ้น โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดจำหน่ายให้แก่ SMEs ที่มีผลิตภัณฑ์คุณภาพ แต่ไม่สามารถหาช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ประสิทธิภาพในการจัดจำหน่ายให้แก่ SMEs ที่มีผลิตภัณฑ์คุณภาพ แต่ไม่สามารถหาช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (สสว.)

๑. ร่วมกับหน่วยงานภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ สสว. จัดทำแผนส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยบูรณาการความร่วมมือ และเป็นศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความต่อเนื่อง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สสว. และนโยบายรัฐบาลที่สามารถเข้าถึงและเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SMEs ทุกระดับ อาทิเช่น ข้อกฎหมาย กฎระเบียบการเงิน ข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การตลาด เป็นต้น

๒. การดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งจะส่งผลให้ สสว. ทราบถึงสถานการณ์ของ SMEs และมีฐานข้อมูลของผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นปัจจุบัน สามารถนำมากำหนดมาตรการส่งเสริม SMEs หรือบูรณาการภารกิจด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ SMEs ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกกลุ่มธุรกิจ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

๑. ร่วมกับหน่วยงานภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ กำหนดโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะความรู้ การสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการ อันเป็นประโยชน์ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย

๒. ให้การส่งเสริม สนับสนุน ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเป้าหมายในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยการให้สินเชื่อ, การร่วมลงทุน, การพัฒนาผู้ประกอบการ และการหาช่องทางการตลาด เพื่อเป็นการพัฒนา ส่งเสริมช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดตั้ง การดำเนินงาน การขยาย หรือปรับปรุงกิจการ รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจหรือนวัตกรรม โดยให้การสนับสนุนความรู้ด้านการเงิน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนและได้รับการคัดกรองจาก สสว.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งการเป็นแหล่งรวมของคณาจารย์ บุคลากรที่มีศักยภาพทั้งความรู้และประสบการณ์หลากหลายสาขาวิชาชีพกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย อันเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่สามารถรองรับการดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจได้ครบวงจร จึงมี ขอบเขตความร่วมมือกับแนวหน่วยงานภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ ดังนี้

๑. การจัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้เข้มแข็งมากขึ้น โดยส่งเสริมและบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs) เพื่อให้เกิดการก่อตั้งบริษัทใหม่ (Start - Up Company) ที่มีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator - UBI) เป็นกลไกหลักในการดำเนินการ และนำองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกิดจากผลงานวิจัยและพัฒนา สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ของอาจารย์ นักวิจัย นักประดิษฐ์ในสถาบันมาเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งจะใช้ความร่วมมือในด้านต่างๆ ได้แก่ อาคารสถานที่ ทั้งสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์มาตริวิทยา ศูนย์ทดสอบ

ต่างๆ เครื่องจักรเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities) ต่างๆ ของสถาบันในการสนับสนุน กระบวนการบ่มเพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. การเป็นหน่วยประสานงานด้านการส่งเสริม SMEs ในภูมิภาคต่างๆ ของ สสว. ที่ดำเนินงานแบบ One Stop Services Center โดยประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กร/สมาคม/กลุ่มวิชาชีพต่างๆ เพื่อบริหารจัดการแผนดำเนินการและงบประมาณส่งเสริม SMEs ของ สสว. ในระดับภูมิภาค/พื้นที่ การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล SMEs ในระดับภูมิภาค/พื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ของ สสว. การออกแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพต่างๆ ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาระดับคุณวุฒิและขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสังคมแห่งการเป็นผู้ประกอบการที่เป็นรูปธรรมของประเทศ (SMEs University)

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

๑. ร่วมกับหน่วยงานภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการยกระดับความสามารถผู้ประกอบการในทุกมิติ อาทิ การบริหารจัดการ การตลาด การพัฒนาวิจัย การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มเป้าหมายมาสู่เชิงพาณิชย์

๒. ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเข้าสู่ระบบการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จะทำให้เป็นศูนย์การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและสอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์ของ สสว. ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ของชาติ ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว

๓. ภารกิจอื่นๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไทย

ข้อ ๓. อื่นๆ

๓.๑ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะขอแก้ไข รายละเอียดของความร่วมมือกัน จะต้องแจ้งล่วงหน้าให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทุกฝ่ายด้วย

๓.๒ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะขอยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จะต้องแจ้งล่วงหน้าให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทุกฝ่ายด้วย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จัดทำขึ้นเป็น สิบสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....


(นางสาลินี วังตาล)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(ลงชื่อ).....

(นายวรมิตร ครุฑโต)

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

(ลงชื่อ).....

(นายสาธิต พุทธชัยยงค์)


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

(ลงชื่อ).....

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(ลงชื่อ).....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

(ลงชื่อ).....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิระ วสุนธราภิวัฒก์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

(ลงชื่อ).....

(รองศาสตราจารย์นายยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

(ลงชื่อ).....


(รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(ลงชื่อ).....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(ลงชื่อ).....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไชแสง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

(ลงชื่อ).....

(ศาสตราจารย์สิน พันธุ์พินิจ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

(ลงชื่อ).....

(นายณพพงศ์ ธีระวร)
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

(ลงชื่อ).....

(นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
พยาน

(ลงชื่อ).....

(นายทวีวัฒน์ อารีย์พงศ์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พยาน